

# ความเคลื่อนไหวของโครงการเขื่อนไชยะบุรีในปี 2554

## 1 มีนาคม 2554

บริษัท ช. การช่าง ขยายหุ้นในบริษัท ไฟฟ้าไชยะบุรี จำกัด โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้นในขณะนี้คือ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 57.5% บริษัท นที ซินเนอร์ยี จำกัด (บริษัท ลูกของปตท.) 25% บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (บริษัท ลูกของกฟผ.) 12.5% และบริษัท พี.ที.คอนสตรัคชั่น แอนด์ อิริแกชั่น จำกัด 5%

## 14 เมษายน 2554

สมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ให้ยกเลิกโครงการเขื่อนไชยะบุรี โดยระบุว่า ทุกประเทศในกลุ่มน้ำโขงควรเคารพสิทธิในทรัพยากรน้ำของประเทศอื่นๆ ที่ใช้ลุ่มน้ำร่วมกัน และควรพิจารณายกเลิกการก่อสร้างเขื่อนแม่น้ำโขงเพื่อป้องกันความเสียหายที่ไม่อาจเรียกคืนได้

## 17 เมษายน 2554

การก่อสร้างเขื่อนไชยะบุรีเริ่มขึ้นจริงๆ ที่โครงการยังไม่ได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการ หนังสือพิมพ์ *บางกอกโพสต์* รายงานว่าการก่อสร้างในพื้นที่เขื่อนไชยะบุรีได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยมีการตัดถนน และประชาชนในพื้นที่กำลังเตรียมตัวโยกย้ายออกจากพื้นที่ โดยระบุว่าพวกเขาจะได้อาศัยเพียง 450 บาท สำหรับการอพยพ

## 19 เมษายน 2554

ที่ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง มีมติให้เลื่อนการพิจารณาเขื่อนไชยะบุรีออกไป ทั้งนี้ เนื่องจากที่ประชุมยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ จึงเลื่อนการพิจารณาออกไปในเดือนตุลาคม 2554 ขณะที่ตัวแทนรัฐบาลลาว สรุปว่ากระบวนการแจ้งปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง (PNPCA) สิ้นสุดแล้ว

## 21 เมษายน 2554

คณะกรรมการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร มีมติเป็นเอกฉันท์คัดค้านการก่อสร้างเขื่อนไชยะบุรี ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าเขื่อนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงอีก 3 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ยังคัดค้านโครงการ และเรียกร้องให้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบเพิ่มเติม พร้อมทั้งชี้ประเด็นว่าการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ กฟผ. กับประเทศลาว เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 โดยคณะกรรมาธิการฯ จะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ขอให้รัฐบาลยับยั้งโครงการ รวมทั้งนำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเข้าสู่กระบวนการรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 และจะขอให้บริษัท ช.การช่าง ชี้แจงกับประชาชน พร้อมทั้งจะตรวจสอบธนาคารกรุงไทย ถึงสาเหตุการให้กู้เงินสร้างเขื่อนดังกล่าวด้วย

## 25 เมษายน 2554

ธนาคารไทยพาณิชย์ระบุว่า ยังไม่สามารถเซ็นสัญญาเงินกู้ให้กับโครงการเขื่อนไซยะบุรีได้ เนื่องจากเกิดข้อคัดค้านเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

โดยเปิดเผยกับสื่อว่า ขณะนี้มีหลายกลุ่มที่คัดค้านโครงการเขื่อนไซยะบุรีในหลายประเทศ ทั้งในลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย โดยเฉพาะประเด็นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ธนาคารจึงต้องพิจารณาตามกรอบของกฎหมายก่อนจะเซ็นสัญญาให้เงินกู้

## 9 พฤษภาคม 2554

นายกรัฐมนตรีลาว กล่าวกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามว่า จะระงับโครงการเขื่อนไซยะบุรีไว้ชั่วคราว

โดยนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศมีโอกาสพบกันในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเวียดนามได้กล่าวขอบคุณต่อการตัดสินใจ เนื่องจากเวียดนามมีความกังวลกับการประเินผลได้และผลเสียที่ไม่เพียงพอ และเสี่ยงต่อความเสียหายในอุตสาหกรรมประมงและเกษตรของเวียดนาม และเรียกร้องให้ลาวเลื่อนการพิจารณาสร้างเขื่อนออกไปอีก 10 ปี

## 20 มิถุนายน 2554

กฟผ. ชี้ไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรีสามารถป้อนเข้าระบบได้ตามแผนปี 2562

ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่าทางบริษัท ช.การช่าง ได้แจ้งว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถสร้างเขื่อนไซยะบุรีเสร็จตามแผนเดิม และเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของกฟผ. ได้ตั้งแต่ปี 2562

## 23 มิถุนายน 2554

พบเอกสารที่รัฐบาลลาวอ้างว่า เขื่อนไซยะบุรีผ่านข้อตกลงแม่น้ำโขงแล้ว และบริษัทไฟฟ้าไซยะบุรีขอเร่งการลงนามซื้อขายไฟฟ้า

องค์กรแม่น้ำนานาชาติ (International Rivers) เปิดเผยจดหมายของรัฐบาลลาว โดยกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ที่ส่งถึงบริษัท ไฟฟ้าไซยะบุรี ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ระบุว่าทางการลาวได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาข้อมูล และรับรองว่าโครงการไซยะบุรีผ่านกระบวนการตามข้อตกลงแม่น้ำโขง ของคณะกรรมการธิการแม่น้ำโขง (เอ็มอาร์ซี) แล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา และยังเปิดเผยจดหมายจาก บริษัท ไฟฟ้าไซยะบุรี ที่ส่งถึง กฟผ. ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ระบุว่าทางการลาวรับรองโครงการแล้ว และขอเร่งดำเนินการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ.

## 18 กันยายน 2554

เขื่อนไซยะบุรียังคงเดินหน้าก่อสร้าง ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการเห็นชอบจากประเทศในลุ่มน้ำโขง

หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ รายงานข่าวการก่อสร้างถนนไปสู่ตัวเขื่อนไซยะบุรี ในประเทศลาว ว่าคืบหน้าไปกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และขณะนี้มีคนงานอยู่ในพื้นที่สร้างเขื่อนแล้วกว่า 1,000 คน ในขณะที่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่กล่าวว่า พวกเขารับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการน้อยมาก และยังไม่ทราบว่าจะต้องอพยพย้ายออกจากพื้นที่เมื่อใด และไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหน